

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๘๒/๒๕๖๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการชักซ้อม
แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ โดยโรงเรียนในบางพื้นที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site และบางพื้นที่ยังคงจัดการเรียนการสอน
ผ่านช่องทาง Online On-Hand On Demand และ On-Air นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ On-Site ของโรงเรียน อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในโรงเรียนได้
อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการบริหารจัดการของโรงเรียนใน
ด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคอุบัติ
ใหม่อื่นใด รวมถึงเหตุอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและอนามัยของนักเรียนต่อไปในภาคหน้า ให้โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษาสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะในการใช้ชีวิต มีความรู้ทักษะในการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนสามารถนำเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การตรวจคัดกรองโรคการป้องกัน และการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่นักเรียนได้ ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งให้โรงเรียนทราบและ
ถือปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ WWW.opec.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายถิร บุญศักดิ์ดาพร)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๗